

ชื่อเรื่อง	การวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ สารระเหย และข้อวินิจฉัยที่น่าสนใจ
ผู้แต่ง	นางสาวศุจินาถ จันทรวงศ์
ปีที่เผยแพร่	2561
การเผยแพร่	รูปเล่ม
สถานที่จัดเก็บ (กรณีเอกสารวิชาการ)	ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิต และการนำเข้าสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพจำนวนมากจากหลายประเทศ ทำให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในการค้ากับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีความคาบเกี่ยวกัน ยากแก่การจำแนกประเภทเพื่อมอบหมายการค้ากับดูแลไปยังกองผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงมีความสำคัญ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ และในด้านกฎหมายเพื่อประกอบการวินิจฉัย ในส่วนของการวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย นั้น ตามพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องแต่ละฉบับได้มีการกำหนดนิยามของคำว่ายาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย ไว้ โดยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรอง กำหนดรายชื่อยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย ดังกล่าว

เอกสารวิชาการ เรื่อง การวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ สารระเหย และข้อวินิจฉัยที่น่าสนใจ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย และเป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจ รวมถึงผู้ประกอบการที่ประสงค์จะยื่นหนังสือขอวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ภายในเอกสารฯ ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และข้อวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ซึ่งผู้จัดทำได้คัดเลือกและรวบรวมจากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในการดูแลของกองควบคุมวัตถุเสพติด จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นับเป็นระยะเวลา ๑๘ ปี พบว่ามีผู้ประกอบการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ยื่นหนังสือขอให้วินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์เฉลี่ยปีละประมาณ ๔-๕ ฉบับ แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ามีผู้ประกอบการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ยื่นหนังสือขอวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์เป็นจำนวน ๓๐ ฉบับ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๐) เป็นจำนวน ๒๐ ฉบับ และในหนังสือฯ แต่ละฉบับประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ขอให้วินิจฉัยจำนวนหลายรายการ จึงเป็นภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้น จึงเห็นว่าการจัดทำเอกสารความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการยื่นหนังสือขอให้วินิจฉัยผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป